



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ขรก.ซี7ลงมารอเฮ กรมบัญชีกลางเร่ง ปรับเงินเดือนใหม่

**ข้าราชการไม่เกิน ซี 7 ได้เฮ! กรมบัญชีกลางเตรียมปรับเงินเดือน ช่วยค่าครองชีพสนองนโยบายรัฐบาล ยันไม่มีปัญหาเรื่องงบฯ สามารถนำเงินคงคลัง 7.7 หมื่นล้านมาใช้ก่อนได้ ระบุเป็นการแก้ปัญหาตรงจุด ลดงบประมาณได้ส่วนหนึ่ง เหตุเดือนเมษาฯ ต้องปรับวุฒิปกติอยู่แล้ว ขณะที่เดือน ต.ค.ต้องเปลี่ยนเข้าระบบแห่ง บางคนยังได้สวัสดิการ-เงินเพิ่ม**

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ถึงการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามนโยบาย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ต้องการช่วยค่าครองชีพให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยว่า ในส่วนของข้าราชการและลูกจ้างประจำนั้นอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลของทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งได้ประสานข้อมูลมายังกรมบัญชีกลางบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือมีความชัดเจนแต่อย่างใด เพราะเป็นเรื่องนโยบายและขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล

นายปิยพันธุ์กล่าวว่า หากจะให้ปรับเงินเดือนข้าราชการเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย อาจพิจารณาตั้งแต่ข้าราชการระดับ ซี 7 ลงมามากกว่าจะเป็นการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทุกระดับชั้น เพราะเมื่อปีที่ผ่านมามีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำในอัตรา 4% ซึ่งใช้เงินไปกว่า 20,000 ล้านบาท

"การกำหนดกลุ่มข้าราชการที่ให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษ น่าจะเป็นการช่วยเหลือได้ตรงจุดและช่วยลดภาระเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งเดือนเมษายนนี้จะมีการปรับวุฒิตามปกติอยู่แล้ว ใช้เงินประมาณ 5,000 ล้านบาท และในเดือนตุลาคม จะมีการจัดข้าราชการจากระบบซีไปลงยังระบบแห่งใหม่ ซึ่งมีกติกาว่าจะต้องไม่เสียสิทธิประโยชน์เดิม ทำให้มีข้าราชการบางคนจะได้สวัสดิการหรือเงินเพิ่มเติม ซึ่งเท่าที่ประเมินเบื้องต้นก็จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกกว่าพันล้านบาท" นายปิยพันธุ์กล่าว และว่า หากมีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษจริง ก็สามารถดำเนินการได้ แม้จะไม่มีงบประมาณรองรับไว้ โดยสามารถนำเงินคงคลังที่ขณะนี้เหลือประมาณ 7.7 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 30 วันทำการ ออกมาใช้ได้ก่อนจาก หลังจากนั้นจึงตั้งงบประมาณชำระคืนในปีถัดไป

ทั้งนี้ จากข้อมูลในปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 1.7 ล้านคน มีการจ่ายเงินเดือนรวม 3.2 หมื่นล้านบาทต่อเดือน และมีลูกจ้างประจำ 2.2 แสนคน มีการจ่ายเงินเดือน 2,596 ล้านบาท ในส่วนนี้ มีข้าราชการระดับต่ำกว่าซี 7 ลงมา ทั้งในส่วนของพลเรือนและครุมีจำนวน 3.9 แสนคน หรือคิดเป็น 20% ของข้าราชการทั้งหมด และมียอดการจ่ายเงินเดือนรวม 7.7 พันล้านบาทต่อเดือน หรือจ่ายเงิน

สำหรับปีงบประมาณ 2551 รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ไว้จำนวนทั้งสิ้น 75,545 ล้านบาท ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2550-7 มีนาคม 2551) มีการเบิกจ่ายไปแล้วรวม 36,791 ล้านบาท คิดเป็น 48.70% คาดว่าในระยะเวลาอีก 6 เดือนที่เหลือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรับตัวสูงขึ้นถึง 80,000 ล้านบาท และยังมีเงินเลื่อนชั้น และเงินปรับวุฒิตามปกติที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้อีกจำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รวมถึงตัวเลขของการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่รัฐบาลกำลังศึกษาอยู่

หน้า 1